
sþ. 173. Fyrirspurn [160. mál]
til samgönguráðherra um vegamál við Siglufjörð.

Frá Ragnari Arnalds.

1. Er ekki löngu tímabært að ganga svo frá vatnsrennsli í Strákagöngum að vegurinn í
gegnum göngin sé sæmilega akfær og ekki sé hætta á frostskemmdum í hvelfingunni?

2. Hvers vegna hafa vegaframkvæmdir við Siglufjörð lent á óhagstæðasta framkvæmda-
tíma seinustu árin, þ.e. seint að hausti?


